

Sau rất nhiều năm phải dạy và học nhờ trụ sở xã cũ, giáo viên và học sinh Trường THCS Tân Lập đón nhận tin vui khi HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dãy nhà 3 tầng gồm 9 phòng học, 3 phòng chức năng. Tuy nhiên, dãy nhà mới xây xong phần thô thì năm 2015 phải dừng lại do thiếu vốn nên không thể hoàn thiện đưa vào sử dụng được, trong khi học sinh thiếu phòng học đã gây bức xúc trong nhân dân. Ông Hoàng Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Lập cho biết: Sau khi có ý kiến chỉ đạo, tạo nguồn kinh phí của HĐND tỉnh, của huyện, năm 2022 xã đã đón đọc nhà thầu khẩn trương hoàn thiện. Đúng dịp khai giảng năm học 2022 - 2023, dãy nhà mới của Trường THCS Tân Lập được khánh thành đưa vào sử dụng trong niềm phấn khởi của cử tri, nhân dân cùng giáo viên, học sinh nhà trường. Đây là điều kiện tốt để nhà trường nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học.

Nhiều vấn đề nổi cộm khác nảy sinh từ thực tiễn được cử tri, nhân dân quan tâm, kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND, đặc biệt là vấn đề chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân từ nhiều năm qua. Cử tri đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trước nhu cầu chính đáng đó, lãnh đạo huyện Vũ Thư đã vào cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, có giải pháp



VŨ THƯ Quan tâm giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri

Luôn coi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri là nhiệm vụ quan trọng, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vũ Thư hết sức coi trọng, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên công tác này. Nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng được quan tâm xem xét, giải quyết thỏa đáng, góp phần ổn định tình hình, củng cố niềm tin của cử tri, nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

chưa có tiền lệ để giải quyết bảo đảm đúng luật, kịp thời, dù đây là việc khó. Đồng chí Phan Quang Thắng, Chánh Văn phòng HĐND - UBND, Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vũ Thư cho biết: Tại cuộc họp giao ban Thường trực Huyện ủy, giao ban lãnh đạo huyện, họp với các đơn vị liên quan, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đều yêu cầu báo cáo về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn, quan tâm đến khó khăn, vướng



Cô và trò Trường THCS Tân Lập phấn khởi được học trong phòng học mới.

mắc để chỉ đạo hướng giải quyết. Tổ chức các cuộc kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh việc tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu HĐND huyện còn tích cực đi cơ sở lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về vấn đề này. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện bố trí 2 hòm thư góp ý để tiếp nhận ý kiến của công dân. Cùng với

Tôi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vũ Thư nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cán bộ ở đây tiếp và hướng dẫn rất nhiệt tình. Đúng ngày hẹn lên lấy là có, rất tiện lợi.

Ông **TRẦN ĐÌNH KIÊM**
xã Minh Khai, huyện Vũ Thư

đó, lấy hiệu quả công việc làm thước đo năng lực cán bộ, công chức, nhất là cán bộ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức phiên giải trình về lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường; tổ chức hội nghị để các đồng chí lãnh đạo huyện đối thoại trực tiếp với nhân dân một số xã. Qua đó tìm nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp tháo gỡ những "nút thắt" trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như giải quyết nhiều vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, từ một huyện có tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp, đến nay Vũ Thư đã có chuyển biến tích cực. 10 tháng đầu năm 2022, số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tăng gấp đôi so với năm 2021. Dự kiến hết năm 2022 huyện sẽ cấp trên 3.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng chí Nguyễn Quang Anh, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư cho biết: Thời gian qua, Huyện ủy, HĐND huyện đã yêu cầu UBND huyện chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo các địa phương tập trung giải quyết mọi việc tồn đọng; phân công rõ người, rõ việc, chú ý tới thời hạn, chất lượng giải quyết công việc, kiến nghị của cử tri, làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân giải quyết chậm. Đồng thời, nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Hàng tháng, Thường trực Huyện ủy đều kiểm tra tại các đơn vị, địa phương, xem xét hồ sơ tồn đọng, kể cả những vụ việc liên quan đến cán bộ đã nghỉ hưu, đã chuyển công tác, kiểm tra việc bồi thường giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn, gọi mở hướng giải quyết và yêu cầu đơn vị liên quan kịp thời khắc phục nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Vì vậy, năm 2022 nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đã được giải quyết triệt để.

THU HIỀN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH Chú trọng đào tạo kỹ năng nghề



Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tham gia kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia với tình huống chăm sóc bệnh nhân liệt nửa người, chứng thất ngôn.

Những năm gần đây, trong các kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Thái Bình luôn xuất sắc giành huy chương. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm trong năm đầu tiên đạt 92%, trong đó 90% sinh viên có việc làm đúng ngành nghề đào tạo. Kết quả này có được nhờ Trường chú trọng đào tạo kỹ năng nghề, sinh viên đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của thị trường lao động.

ngữ tiếng Đức, nhờ đó vượt qua các vòng tuyển dụng khá khắt khe để trở thành điều dưỡng viên tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ XI năm 2021 với khối ngành chăm sóc sức khỏe và xã hội, Nguyễn Trúc Nguyên, sinh viên lớp điều dưỡng K12F, Trường CĐYT Thái Bình xuất sắc giành huy chương vàng. Để có được thành tích này, Trúc Nguyên chủ động và có sự hỗ trợ đặc biệt của các thầy cô để tiếp thu kiến thức chuyên môn sâu, kỹ thuật cao, thực hành những kỹ năng chuẩn của nghề điều dưỡng hiện đại trên thế giới. Trúc Nguyên chia sẻ: Khi nắm vững kỹ năng nghề, tôi có nhiều cơ hội việc làm hơn. Hiện tại tôi đang thực tập tại một cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Dù là sinh viên mới tốt nghiệp nhưng nhờ nắm vững kỹ năng nghề, bản thân tôi tự tin hơn, tiếp cận nhanh, đáp ứng yêu cầu công việc.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế, Trường CĐYT Thái Bình chia sẻ: Nhờ chú trọng đào tạo kỹ năng nghề gắn với thực tế nhu cầu xã hội nên qua khảo sát, hàng năm, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm, đúng ngành nghề đào tạo, điều trị bệnh nhân, tư vấn thuốc... cho bệnh nhân đồng thời được các bác sĩ giao kinh nghiệm đang công tác tại cơ sở y tế trực tiếp hướng dẫn. Ngoài ra, Trường CĐYT Thái Bình còn hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp để đào tạo ngoại ngữ, các kỹ năng thực hành chuyên môn với xu hướng đào tạo quốc tế, phục vụ du học và xuất khẩu lao động, giúp sinh viên có cơ hội việc làm, phát triển bản thân.

Chú trọng đào tạo kỹ năng nghề cho sinh viên

Trường CĐYT Thái Bình hiện đào tạo 10 ngành chính quy hệ cao đẳng và trung cấp, gồm: điều dưỡng, dược, xét nghiệm y học, hộ sinh, vật lý trị liệu. Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, gần đây Trường đào tạo thêm 2 ngành sơ cấp là chăm sóc da và bấm huyệt.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường CĐYT Thái Bình cho biết: Xác định việc đào tạo kỹ năng nghề cho sinh viên đồng vai trò quyết định chất lượng đào tạo của Trường, những năm gần đây, nhà trường đào tạo theo hình

thức lớp học đảo chiều để nâng cao sự chủ động, cung cấp kỹ năng mềm cho sinh viên. Số tiết thực hành chiếm 70% số tiết học nhằm mục tiêu sau khi ra trường sinh viên, học viên có thể thành thạo kỹ năng làm việc tại các cơ sở y tế, dịch vụ mà không phải đào tạo lại. Trường thường xuyên tổ chức cho giảng viên tham gia các lớp tập huấn, dự án trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng giảng dạy thực hành lâm sàng. Đồng thời, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cấp 19 phòng thực hành, tạo điều kiện cho sinh viên thực hành tốt nhất. Đặc biệt, Trường có Phòng khám đa khoa và phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các cơ sở y tế, cửa hàng dược phẩm trong tỉnh tạo cơ hội cho sinh viên thực hành các kỹ năng như khám tiếp, thực hiện các kỹ thuật chăm sóc, điều trị bệnh nhân, tư vấn thuốc... cho bệnh nhân đồng thời được các bác sĩ giao kinh nghiệm đang công tác tại cơ sở y tế trực tiếp hướng dẫn. Ngoài ra, Trường CĐYT Thái Bình còn hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp để đào tạo ngoại ngữ, các kỹ năng thực hành chuyên môn với xu hướng đào tạo quốc tế, phục vụ du học và xuất khẩu lao động, giúp sinh viên có cơ hội việc làm, phát triển bản thân.

Nhờ năng động, đổi mới, chú trọng đào tạo kỹ năng nghề cho sinh viên theo xu hướng hội nhập quốc tế, Trường CĐYT Thái Bình luôn có sinh viên xuất sắc giành huy chương, trong đó có huy chương vàng tại các kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia. Hầu hết sinh viên ra trường có việc làm đúng ngành nghề, đáp ứng yêu cầu công việc, được đơn vị tiếp nhận lao động đánh giá cao. Số lượng tuyển sinh được duy trì ổn định góp phần nâng cao vị thế của Trường.

QUYNH LIU

ĐÔNG XUYỀN Điểm sáng phát triển BHXH tự nguyện

Là xã thuần nông, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn nhưng nhờ được tuyên truyền, vận động, người dân xã Đông Xuyên (Tiền Hải) đã hiểu rõ những lợi ích thiết thực của việc tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, từ đó tích cực hưởng ứng. Đến thời điểm này, Đông Xuyên là xã dẫn đầu huyện Tiền Hải về số người tham gia BHXH tự nguyện, trở thành điểm sáng của tỉnh trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

sau những hội nghị khách hàng do chi tổ chức, nhiều người đã đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Chị Trần Thị Tuyền ở thôn Quý Đức chia sẻ: Trước kia tôi chưa biết BHXH tự nguyện là gì. Qua nghe những lần chi Mô tuyên truyền, giải thích những lợi ích và tính nhân văn mà BHXH mang lại cho người dân, nhất là những lợi ích BHXH tự nguyện mang lại nên tôi đăng ký làm công tác viên thu BHXH, BHYT ở thôn để muốn truyền tải nhiều hơn nữa chính sách này đến người dân.

Công tác tuyên truyền ngày càng được đẩy mạnh, nhận thức của người dân ngày càng cao nên mặc dù Đông Xuyên là địa phương

còn nhiều khó khăn nhưng hiện nay toàn xã đang có trên 500 người tham gia BHXH tự nguyện. Riêng từ năm 2021 đến nay xã đã phát triển được 244 người tham gia BHXH tự nguyện. Bà Vũ Thị Hoa, Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Tiền Hải cho biết: 10 tháng năm 2022, công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện được thực hiện trong bối cảnh người dân trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thu nhập giảm sút; bên cạnh đó, việc tăng mức đóng tối thiểu do tăng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn theo Nghị định số 07/NĐ-CP, ngày 27/1/2021 của Chính phủ cũng làm cho người có thu nhập thấp gặp nhiều khó khăn khi tham gia. Tuy nhiên,

với sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, ngành, các đại lý thu cùng nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động BHXH huyện nên chính sách BHXH tự nguyện đã và đang được nhiều người quan tâm, đón nhận với mong muốn được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khỏe khi về già. Tính đến ngày 31/10/2022, toàn huyện có 8.043 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 920 người so với cùng thời điểm năm 2021 và tăng 7.338 người so với năm 2018; trong đó, Đông Xuyên là xã có số người tham gia BHXH tự nguyện cao nhất huyện.

DUY THƯỜNG



Nhân viên thu BHXH, BHYT xã Đông Xuyên tuyên truyền chính sách ưu việt của BHXH tự nguyện đến người dân.